

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)  
Don Muang Tollway Public Company Limited

40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน  
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210  
โทร : (66) (02) 792-6500  
โทรสาร : (66) (02) 552-8065



40/40 Viphavadi Rangsit Road,  
Sanambin, Don Muang, Bangkok 10210  
Tel. : (66) (02) 792-6500  
Fax. : (66) (02) 552-8065  
Plc Registration No. 0107537001129

เลขทะเบียน บมจ. 0107537001129 ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001 & 27001 CERTIFIED

ดีเอ็มที/พี/ซีเอส/005/68

วันที่ 6 มกราคม 2568

ประกาศฉบับที่ 1/2568

สำนักกรรมการผู้จัดการ

เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทฯ ประกอบกิจการในระบบคมนาคม ขนส่ง และกิจการอื่นๆ ด้วยระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ ล้ำสมัย อย่างยั่งยืน และตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานภายใต้นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ คำนึงผลกระทบต่อพนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ รวมไปถึงชุมชนและสังคม มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายฉบับนี้ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพและสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปราศจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วยและโรคจากการทำงาน ดังนี้

1. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายความปลอดภัย และจะพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้บุคลากรทุกระดับ ยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนด มาตรฐานสากล ISO 45001 และคู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ สนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย รวมทั้งกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของพนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้เสียหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3. บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้เสียหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

4. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและประเมินความเสี่ยงของอันตรายและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงจะถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. บริษัทฯ จะอบรมพัฒนา เสริมสร้างความรู้ และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ คู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ตระหนักและเห็นผลกระทบต่อความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งความสำคัญของงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

6. บริษัทฯ กำหนดให้มีการวางแผน การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อปกป้องคุ้มครอง สิ่งแวดล้อม และป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินและสถานะวิกฤตของบริษัทฯ เพื่อเตรียมจัดการกับปัญหาหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ และจัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการทดสอบ ทบทวน ฝึกซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ

7. บริษัทฯ จะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และที่กำหนดไว้ในแผนงานประจำปี เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

8. บริษัทฯ กำหนดให้มีการเผยแพร่นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจต่อพนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ เปิดช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการทบทวนหรือปรับปรุงการดำเนินงานให้เหมาะสม

นโยบายฉบับนี้ กำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ 2568 เป็นต้นไป



(ดร.ศักดิ์ดา พรณไว)

กรรมการผู้จัดการ